


หัวข้อผลิตภัณฑ์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์	เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ประเภทผลิตภัณฑ์	เงินฝากประจำพิเศษ
ระยะเวลาฝาก	9 เดือน
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด	เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) *	1.90% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันได้ที่ krungthai.com)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย	-
ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย	-
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย	ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยจะโอนดอกเบี้ยไปยังบัญชีโอเนอ (บัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
เงื่อนไขหลัก	-
<input type="checkbox"/> เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข	<ul style="list-style-type: none"> - รับฝากลูกค้าบุคคลธรรมดา (บุคคลสัญชาติไทยและมีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ), นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร (สมาคม, มูลนิธิ, สภากาชาดไทย, วัด เงินศาสนสมบัติกลาง ศาล ศาลเจ้า สำนักปฏิบัติธรรม โบสถ์ มัสยิด, สถานศึกษาของเอกชน, องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ, นิติบุคคลอาคารชุด, นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร) และหน่วยงานราชการ (สถานศึกษาของรัฐบาล, อบต., อบท.) - การเปิดบัญชีและการฝากแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน - มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 12 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก	<ul style="list-style-type: none"> - เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับเกินไปจะหักคืนจากเงินต้น - เงินฝากที่ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หากถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับเกินไปจะหักคืนจากเงินต้น สำหรับภาษีของดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ธนาคารได้หัก ณ ที่จ่ายและนำส่งกรมสรรพากรไปแล้ว ถือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ธนาคารจะไม่สามารถคืนภาษีที่หักไว้เกินดังกล่าวให้แก่ผู้ฝากได้
ค่าธรรมเนียมบัญชี	-
การต่ออายุบัญชี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก	เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะเปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 9 เดือน เป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินฝากประจำ 3 เดือน เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ ขณะนั้น
ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ	<p>ท่านสามารถติดต่อได้ ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารทั่วประเทศหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ krungthai.com หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้น จากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ โทร. 02-111-1111</p> <p>- E-mail : Call.CallCenter@krungthai.com</p> <p>- ช่องทางอื่นๆ ผ่าน Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instagram</p>  <p>: โดยพิมพ์คำว่า "Krungthai Care"</p>
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการฝาก/ถอน/โอน ชำนาญสำนักหักบัญชี ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com - การเปลี่ยนแปลงกรณีสูญหาย/ชำรุด/เปลี่ยนแปลงชื่อ/เงื่อนไขการสั่งจ่าย ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร - การทำรายการฝากเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 9 เดือน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีที่ทำการโอนต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกรุงเทพเท่านั้น และดำเนินการภายในเวลา 23.00 น. เพื่อให้การนำฝากมีผลสมบูรณ์ภายในวันที่ทำการ
การแจ้งเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้บริการ หรือการแจ้งเดือนที่สำคัญต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - หากข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที ได้ทุกสาขาของธนาคาร เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างท่านกับธนาคารเป็นไปด้วยความรวดเร็ว - ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝาก และทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน - เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันลูกค้าต่อรายการจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด ไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป <p>หมายเหตุ: ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากแยกตามรายการนำฝากโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่มีผลใช้บังคับ ณ วันฝาก ทั้งนี้ เงินฝากที่ฝากอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเดิมต่อไปจนกว่าจะครบระยะเวลาฝากตามเงื่อนไขการฝาก</p>

* อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร